

Số: /TB-UBND

Yên Hòa, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại hội nghị giao ban công tác chính quyền tháng 6 năm 2023

Thực hiện quy chế làm việc của UBND xã, ngày 28/06/2023, UBND xã tổ chức hội nghị giao ban công tác chính quyền đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2023. Đồng chí Đoàn Trung Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã- Chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí An Nhật Thành, Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí lãnh đạo TTĐU, TTHĐND, lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND xã, đồng chí GD HTXNN, Chủ tịch UB MTTQ xã, công chức chuyên môn xã, các đồng chí trưởng thôn, phó thôn. Tại hội nghị, có 7 ý kiến phát biểu tập trung trao đổi về những tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy; ghi nhận, tiếp thu nội dung phát biểu của các đại biểu, đồng thời thống nhất kết luận với nội dung cụ thể sau:

Trong tháng UBND xã đã tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội cụ thể là: Tập trung chỉ đạo Hợp tác xã Nông nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện các khâu dịch vụ làm đất, điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ mùa theo đúng tiến độ kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới quan tâm chỉ đạo 2 thôn Trinh Nữ 2, thôn Lạc Hiến tiếp tục hoàn thiện xây dựng các tiêu chí thôn kiểu mẫu năm 2023, Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn xã ổn định.

Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc giải quyết sai phạm về đất đai và những phản ánh của một số thôn chưa kịp thời. Công tác tham mưu, báo cáo của một số ngành, đơn vị thôn, xóm còn chậm muộn, chưa kịp thời. Công tác phối kết hợp giữa đồng chí trưởng thôn, phó thôn, cán bộ chuyên môn, các ban ngành đoàn thể trên xã chưa sâu sát. Yêu cầu các ngành, đơn vị thôn, xóm nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế trên.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng 7/2023, yêu cầu các cán bộ công chức chuyên môn các cơ quan, đơn vị các thôn triển khai thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo đã nêu, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Về phát triển kinh tế.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2023, nhất là việc điều tiết nước, làm đất. Hoàn thành gieo vãi, cấy lúa xong trước ngày 5/7/2023. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi tái phát trên địa bàn; chủ động trong phòng chống thiên tai- TKCN. Chỉ đạo đôn đốc 2 thôn Lạc Hiến và thôn Trinh Nữ 2 tiếp tục xây dựng hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu đảm bảo thời gian, kế hoạch đề ra.

2. Công tác địa chính xây dựng môi trường.

Tăng cường công tác quản lý đất đai theo luật định, tiến hành xử lý nghiêm các hộ gia đình vi phạm trái phép đào phá mặt bằng không đúng quy định. Tăng cường quản lý cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn; Quản lý, thu gom chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, UBND xã giao khoán cho các thôn tự sửa chữa xe chở rác bị hỏng.

3. Về văn hóa- xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của các đoàn thể chính trị xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia giải bóng đá nhi đồng do huyện tổ chức. Tăng cường công tác tuyên truyền công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số, cài đặt app định danh điện tử... Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người. Tổ chức các hoạt động khám bệnh, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người có công ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

4. Về công tác an ninh- quốc phòng.

Công an xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; tuần tra kiểm soát, hàng ngày phân công cử cán bộ phó thôn trực tại trụ sở công an xã theo quy định, làm tốt công tác phối kết hợp các ban ngành đoàn thể, cán bộ dưới thôn, xóm xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn.

5. Đối với cán bộ công chức, cán bộ thôn, xóm. Yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức xã chủ động phối kết hợp các cơ quan đơn vị, các thôn hoàn thành tốt các công việc được giao, đối với đồng chí Trưởng thôn, phó thôn thực hiện tốt công tác phối kết hợp các ban ngành đoàn thể trên xã, ở thôn, tổ chức họp phân công cán bộ phụ trách theo dõi quản lý từng địa bàn trong thôn, thường xuyên nắm bắt theo dõi các vụ việc vi phạm về đất đai, an ninh trật tự,.. báo cáo kịp thời về UBND xã qua đồng chí công chức chuyên môn để tham mưu UBND xã xử lý theo quy định, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Hàng tháng UBND xã tổ chức giao ban công tác chính quyền yêu cầu các ngành các đơn vị thôn xóm thống kê báo cáo kết quả hoạt động các ngành, các thôn, đồng thời đề xuất kiến nghị, phản ánh gửi về UBND xã trước ngày 25 hàng tháng qua đồng chí công chức VP HĐND& UBND xã tổng hợp báo cáo tháng, báo cáo LĐ UBND xã theo quy định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND xã tại hội nghị giao ban công tác chính quyền tháng 6 năm 2023. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, chuyên môn và các thôn tập trung triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã; (Để B/c)
- MTTQ và trưởng đoàn thể xã;
- Các cơ quan, đơn vị các thôn;
- Lưu VP, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Trung Nam

